

*
Số 987 -BC/HU

BÁO CÁO

Kết quả xử lý tin số 07, ngày 04/02/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước về việc xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng (tin số 07, ngày 04/02/2020).

Người phản ánh: Bà Lê Thị Thu (tổ 3, ấp 7, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), số điện thoại 0329.655.778.

Nội dung phản ánh: Hộ ông Phạm Văn Bảy (nhà liền kề nhà bà Thu) cho doanh nghiệp thuê mặt bằng làm điếm rửa và xịt khử trùng xe chở heo gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh (ngứa mũi, ngứa họng,...). Qua quan sát thấy cơ sở này đã dùng hóa chất rất độc hại có thể gây ung thư có tên Corrosive (UN 1760) và Javel để xịt rửa xe. Sự việc đã được bà Thu gửi đơn đến chính quyền địa phương và Sở Công thương. Ngày 28/12/2019, Sở Công thương có Công văn số 2053 trả lời "ông Bảy đã cam kết ngưng hoạt động từ ngày 13/01/2020". Đến nay cơ sở này vẫn hoạt động liên tục, tiếp tục gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh.

Để có cơ sở báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định, Thường trực Huyện ủy - UBND huyện Chơn Thành đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan xác minh nội dung phản ánh. Kết quả như sau:

Ông Phạm Văn Bảy (ấp 7, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) hoạt động kinh doanh rửa xe tại thửa đất số 566, tờ bản đồ số 6 (ONT: 100m², CLN: 245,7m²), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS-676986 ngày 06/11/2019; đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 44H8011475 ngày 03/12/2010 do phòng Tài chính và Kế hoạch huyện cấp. Trên hiện trạng, ông Phạm Văn Bảy xây dựng 01 nhà cấp IV (tường gạch, mái tôn, nền gạch diện tích 28m²) sử dụng làm chỗ ở gia đình và 01 nhà tiền chế diện tích 75m² (cột kèo sắt, mái tôn, nền xi măng) sử dụng làm chỗ rửa xe. Ông Phạm Văn Bảy có hợp đồng với Công ty TNHH chăn nuôi New Hope Bình Phước để rửa và sát trùng xe chở heo; trung bình mỗi ngày rửa khoảng 02 xe (xe tải 3,5 tấn hoặc 05 tấn); xe được rửa sạch bằng nước, được xịt khử trùng bằng 02 loại thuốc (Cid 20 Disinfectant và Vir Kon S là các loại thuốc khử trùng sử dụng trong chăn nuôi) pha trong thùng nhựa dung tích 01m³. Toàn bộ nước thải quá trình xịt rửa xe được thu gom bằng đường ống nhựa dẫn ra bể chứa 02 ngăn có nắp đậy kín (kích thước 2x3x3m = 18m³), sau khi bể chứa đầy thì thuê xe hút hầm cầu hút và xử lý.

Ngày 13/02/2020, qua buổi làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại cơ sở, ông Phạm Văn Bảy nhận thấy việc xịt khử trùng xe có thể gây ảnh hưởng đến người dân sinh sống xung quanh (trong đó có hộ bà Thu). Ông Bảy đã cam kết sử dụng hết số thuốc sát trùng đã pha trong bồn, sau đó sẽ không tiếp tục xịt thuốc sát trùng tại khu vực rửa xe. Đồng thời, kiến nghị tạo điều kiện cho ông Bảy hoạt động thêm một thời gian (khoảng 02 tháng) để có thời gian tìm địa điểm khác xa khu dân cư. Trong thời gian chưa di dời, ông Bảy cam kết sẽ có biện pháp hạn chế, giảm thiểu tối đa mùi hôi phát sinh. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã nhắc nhở và yêu cầu ông Bảy có kế hoạch di dời hoạt động rửa xe sang vị trí khác xa khu dân cư. Trong thời gian chờ di dời sang vị trí khác, yêu cầu ông Bảy không sử dụng thuốc khử trùng và phải có các biện pháp giảm thiểu, hạn chế tối đa mùi hôi từ xe và nước thải gây ảnh hưởng đến môi trường và người dân sinh sống tại khu vực xung quanh.

Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Minh Lập được giao kiểm tra, theo dõi việc thực hiện cam kết của ông Phạm Văn Bảy. Trường hợp ông Bảy không chấp hành theo cam kết thì kiểm tra, lấy mẫu phân tích chất lượng nước thải, khí thải để xử lý theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả xử lý tin số 07, ngày 04/02/2020. Thường trực Huyện ủy Chơn Thành báo cáo Thường trực Tỉnh ủy biết, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- LĐVP, CVNC,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Nguyễn Tấn Hải